

ความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของบีทีเอส กรุ๊ป

การอนุรักษ์และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรากฐานของอนาคต

ความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

บีทีเอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสถานประกอบการและห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

- (i) สร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญภายในปี 2578
- (ii) บริษัทฯ และคู่ค้าจะไม่ดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากลว่ามีคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง
- (iii) ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อระบุพื้นที่สำคัญและกำหนดเป้าหมายเพื่อไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss)
- (iv) ใช้หลักการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Hierarchy Principles) ซึ่งประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การลด การสร้างใหม่ การฟื้นฟู และการเปลี่ยนรูปแบบ ในพื้นที่สำคัญเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- (v) ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดำเนินงานตามความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ความมุ่งมั่นที่จะไม่สร้างผลกระทบสุทธิต่อพื้นที่ป่าไม้ (No Net Deforestation)

บีทีเอส กรุ๊ป ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากการตัดไม้ทำลายป่าที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ บีทีเอส กรุ๊ปจึงมีความมุ่งมั่น ดังนี้

ไม่สร้างผลกระทบสุทธิต่อพื้นที่ป่าไม้	การดำเนินงานของสถานประกอบการทั้งหมดและในห่วงโซ่อุปทานจะไม่สร้างผลกระทบสุทธิต่อพื้นที่ป่าไม้ภายในปี 2573 โดยจะดำเนินการปลูกป่าทดแทน
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก	ดำเนินงานเชิงรุกโดยจะแบ่งปันความรู้กับคู่ค้าและพันธมิตรเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าได้ดียิ่งขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจะดำเนินงานผ่านโครงการที่หลากหลายเพื่อผลักดันการดำเนินงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน

¹ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ให้การอนุมัติความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ที่กฎบัตร: <http://bit.ly/3KUGLFI>

² พื้นที่สำคัญ หมายถึง พื้นที่การดำเนินงานที่ติดกับภูมิประเทศ ทะเล และลุ่มน้ำในระยะ 0-2 กิโลเมตร ที่ประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง